



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, js100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, efinancethai, thebankokinsight, 77kaoded)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 17 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 175 ราย เป็นติดเชื้อในประเทศ 168 ราย และจากต่างประเทศ 7 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 24,961 ราย เสียชีวิตคงที่ 82 ราย รักษาหาย 23,697 ราย ยังรักษาอยู่ รพ. 1,182 ราย

-**สมุทรสาคร** ตรวจคัดกรองและค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงแล้ว 1,104 แห่ง จาก 1,844 แห่ง ภาพรวมอัตราการติดเชื้อ 0.9% ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น มีเพียง ต.บางน้ำจืด ที่ติดเชื้อมากกว่า 10%

-**สุพรรณบุรี** พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชาย สัญชาติบัลแกเรีย อายุ 40 ปี มีประวัติเดินทางไปหลายจังหวัด เช่น ภูเก็ต หัวหิน ยังรอผลการสอบสวน

-**ขอนแก่น** พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชายอายุ 63 ปี ชาวมหาสารคาม ญาตินำตัวมารักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในขอนแก่น คนในครอบครัวถูกส่งไปกักตัวที่มหาสารคาม ยืนยันไม่ได้ปิดกั้นผู้ที่เดินทางจากมหาสารคาม แต่ขอให้ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงรายงานตัวผ่านระบบที่กำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-นศ.แพทย์ มธ. เพศชาย อายุ 21 ปี ติดโควิด 19 พบกลุ่มเสี่ยงสูง 20 ราย เสี่ยงต่ำ 27 ราย ไทม์ไลน์ 1-13 ก.พ. อยู่เวรที่รพ.ธรรมศาสตร์ 5 ก.พ. ไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 9 ก.พ. ตรวจร่างกายผู้ป่วยรายหนึ่งที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ทราบภายหลังว่าเป็นผู้ป่วยโควิด เป็นแม่ค้าที่ตลาด 4 มุมเมือง 12 ก.พ. กินอาหารที่ U-Square และเซียงรอก ไปย่านชิดลม และไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดยรถส่วนตัว 13 ก.พ. พบเพื่อนที่หอพักแพทย์ 14 ก.พ. เริ่มมีน้ำมูก ตรวจที่รพ.ธรรมศาสตร์ พบเชื้อโควิด

### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ระบุ วัคซีนจากซิโนแวคลอตแรกที่จะมาถึงไทยวันที่ 24 ก.พ.นี้ ยังเป็นตามกำหนดเดิม เมื่อมาถึงจะส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ส่วนกรม.จะอยู่ในกลุ่มแรกด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับ กก.วัคซีนแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา หากแพทย์จะให้ตนเองฉีดก็ยินดี ทั้งนี้ วัคซีนจากซิโนแวคยังมีการทดลองกับคนอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่มากพอ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, mcot, js100, TNN, thaipbs)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังมาตรการการป้องกันและมาตรการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน จ.ปทุมธานี ที่ตลาดพรพัฒนาและตลาดสุชาติ และกล่าวว่า ภาพรวมอยู่ในจุดที่ควบคุมได้แล้ว สร.พร้อมสนับสนุนทุกทาง ปัจจุบันมีทั้งรพ.หลักและรพ.สนามรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ยังสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน 10 คัน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน มาช่วยกันตรวจหาเชื้อ เพื่อแยกผู้ป่วยออกมาอย่างรวดเร็วที่สุด เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงรอบ ๆ โดยค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 2,399 ราย พบผู้ติดเชื้อ 244 ราย สำหรับตลาดที่พบผู้ติดเชื้อ ได้สั่งปิด พร้อมให้กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบตลาด

**สื่อที่นำเสนอ :** ทวีช่อง 5

-ปลัด สร. กล่าวว่า ไทยมีระบบบริหารจัดการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว และคำนึงถึงความสมดุล ทั้งสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ สถาบันโลวี ประเทศออสเตรเลีย จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลกที่สามารถควบคุมโรคโควิด 19 ได้ดี จากทั้งหมด 98 ประเทศ โดยมีอัตราการติดเชื้อ 340 คนต่อประชากรล้านคน น้อยกว่าประเทศอื่น 20-30 เท่า รวมทั้งมีการคิดค้นนวัตกรรมช่วยควบคุมโรคที่พึ่งพาตนเองได้ เช่น การผลิตชุด PPE หน้ากากอนามัย น้ำยาตรวจหาเชื้อ รถเก็บตัวอย่างและตรวจหาเชื้อชีวโมเลกุล และมีแอปฯ ติดตามตัว เป็นต้น ทำให้อัตราการเสียชีวิตเพียงร้อยละ 0.1 ขณะที่ทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 2.2

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, INN)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า กรมฯ มีความพร้อมในการรับรองวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทุกรูปแบบ ทั้งวัคซีนที่นำเข้าและวัคซีนที่ผลิตในประเทศ ขอให้มั่นใจว่าดำเนินการอย่างรอบคอบในการปล่อยผ่านวัคซีนทุกชนิดการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้วัคซีนในการควบคุมป้องกันโรคโดยเร็ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, มติชน,ฐานเศรษฐกิจ, tnnthailand,thaipbs

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ขอความร่วมมือลูก หลาน บุคคลใกล้ชิดผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ ผู้มีโรคประจำตัวซึ่งหากติดเชื้อจะมีความรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ ต้องเข้มมาตรการส่วนบุคคล สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ควรแยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด 19

**มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติ, โปสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, infoquest, TNN, mcot, isaranews, thebangkokinsight, workpointtoday

-โฆษก ศบค. ระบุ ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ได้วิเคราะห์ 3 จังหวัด คือ จ.สมุทรสาคร การตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงานขนาดใหญ่ทำให้พบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น แต่หลังจากตรวจครบแล้วยอดผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง จ.ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อมีการกระจุกตัวที่กลางตลาดและกระจายออกไปรอบนอก ใน 2 วันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่วนกรณีรพ.ธรรมศาสตร์ ที่พบนศ. ติดเชื้อโควิด มีผู้สัมผัสใกล้ชิดคือ มารดา รอผลการตรวจ โดยสถานการณ์ต่างๆ ยังควบคุมได้ และต้องตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเข้มข้นใน 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ปทุมธานี และกทม. รวมถึงตลาดและชุมชนโดยรอบที่ต้องควบคุมอย่างเต็มที่

-รองผู้ว่าสมุทรสาคร ออกประกาศปิดตลาดกลางกุ้งจนถึงสิ้นเดือนก.พ. 64 หากกับผู้ประกอบการค้าขายและเจ้าของตลาดแล้ว คาดจะเปิดได้ 1 มี.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติ, โปสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, infoquest, TNN, mcot, isaranews, thebangkokinsight, workpointtoday

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า ศบค. ได้ให้เอกชนเสนอมาตรการนำเข้าชาวต่างชาติที่จะพักในประเทศ 70 คน มาจากอินโดนีเซีย วันที่ 21 ก.พ.นี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะใช้ระบบวีลล่าควอรันทีนในการกักตัว โดยโรงแรมศรีพินา จ.ภูเก็ต เป็นผู้เสนอมาตรการ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดได้มีการพูดคุยกันแล้วในพื้นที่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้เชี่ยวชาญ สจล. แนะนำเข้มธุรกิจอาหาร พร้อมย้ำกระบวนการผลิตอาหารระบอบในไทยปลอดภัยไร้เชื้อโควิด 19 แน่นนอน

**ประเด็นที่มีผลกระทบ**

**1.อภิปราย รมว.สธ. บริหารวัคซีนโควิดผิดพลาด**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, คมชัดลึก, เดลินิวส์ บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, matichonweekly, springnews, mcot, thaipbs, inn, thansettakit, thestandard)

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล อภิปรายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ประเด็นการบริหารวัคซีนผิดพลาด ดังนี้ มีการกระจุกความเสี่ยงกับวัคซีน บ.แอสตราเซนเนกาที่หือเดียวไม่สนใจคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์, ขาดความโปร่งใส ขัดขวางกลไกการตรวจสอบ ต้องการให้เปิดเผยสัญญาจัดซื้อว่าแพงกว่าประเทศอื่นหรือไม่, วันที่ 4 ก.พ. ระบุว่าทยอยฉีดเดือนละ 5 ล้านโดส ต่อมา 8 ก.พ. บอกว่าฉีดเดือนละ 10 ล้านโดส ได้เตรียมระบบและแผนการฉีดไว้หรือไม่, ไม่สนใจวัคซีนโคแวกซ์ที่ราคาถูกกว่าและรัฐบาลอินเดียเสนอขายวัคซีนให้ในราคาทุนแต่ไม่มีการตอบรับ, รัฐบาลควรจัดหาวัคซีนจากแหล่งต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ทั้งเรื่องการส่งมอบล่าช้า การแพ้วัคซีน ประสิทธิภาพในการป้องกัน, การฉีดวัคซีนล่าช้า 1 เดือน ทำให้เกิดความเสียหาย 8,300 ล้านบาท และการระบาดครั้งใหม่สร้างความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจ, วัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่จะได้ในเดือนมิ.ย. 2564 ยุโรปไม่แนะนำให้ฉีดคนอายุ 65 ปีขึ้นไปเพราะมีข้อมูลทดสอบไม่มากพอ, แผนการฉีดล่าช้าต้องใช้เวลา 3 ปีจึงจะครอบคลุมประชากรครึ่งหนึ่ง, รมว.สธ.อ้างว่าประเทศมีคนติดเชื้อน้อยไม่ต้องเร่งฉีดวัคซีน แต่สิงคโปร์สามารถควบคุมได้ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2563 เป็นวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับปากท้องประชาชน

-ประเด็น บ.แอสตราเซนเนกา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนให้สยามไบโอไซเอนซ์ นายกฯ รู้ว่าสยามไบโอไซเอนซ์ มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่แทนที่จะแสดงความรอบคอบ โปร่งใส ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาวัคซีน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท กลับใช้ ม. 112 ฟ้องคนที่ตั้งคำถาม เป็นการนำสถาบันมาป้องกันความผิดตัวเอง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, โปสต์ทูเดย์, sanook, nationtv, inn, newtv, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ยืนยันวัคซีน 200,000 โดสแรกจะถึงไทยภายในเดือน ก.พ. ส่วนเดือน มี.ค. อีก 800,000 โดส และอีก 1 ล้านโดส ในเดือน เม.ย. ปลายเดือน พ.ค. หรือต้นเดือน มิ.ย. วัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในประเทศไทยจะส่งไปฉีดให้กับคนไทยครบถ้วน ซึ่งบ.แอสตราเซนเนกาคัดเลือกหลายบริษัทโดยตรวจสอบคุณภาพการผลิตชีวิตดู ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัคซีน พบว่า บ. สยามไบโอไซเอนซ์ จก. ผลิตได้ตรงกับที่ต้องการ และเชื่อว่าไทยสามารถเป็นฐานการผลิตวัคซีนซึ่งยังเป็นโยชน์ช่วยเหลือประเทศอื่นในอาเซียนได้ด้วย ส่วนสาเหตุที่ไม่ซื้อวัคซีนจากบริษัทอื่นเป็นเพราะส่งมอบวัคซีนให้ภายในเดือน ก.พ. ไม่ได้ ทั้งนี้ ในเดือน ก.ย. ไทยเป็นประเทศที่ควบคุมโรคได้ดีที่สุดประเทศหนึ่ง ทำให้เห็นว่าหากวัคซีนจะมาถึงเดือน มิ.ย. 2564 ไม่น่าจะส่งผลเสีย แต่ช่วงต้นปี 2564 มีการระบาดอีกระลอกจึงต้องรีบติดต่อบริษัทวัคซีนในประเทศจีนนำวัคซีนมารองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสำเร็จได้ด้วยศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของไทย

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ชี้แจงว่า มีแพทย์อาวุโส แพทย์สภา เป็นคณะทำงาน และนำข้อมูลการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 มาบริหารจัดการเพื่อให้ไทยได้รับวัคซีนเร็วที่สุด ได้รับข้อมูลมาว่าประชาชนอยากฉีดวัคซีน 80% อีก 10% ไม่อยากฉีด ส่วนอีก 10% ยังลังเล ซึ่งต่อไปหากเราผลิตในประเทศได้เองก็จะดีขึ้น และข้อมูลยืนยันว่าการใช้หน้ากากอนามัยสามารถป้องกันได้เกิน 90.6% จึงต้องพึ่งพาหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน และแม้ได้รับวัคซีนก็ยังคงสวมหน้ากากอนามัยอยู่ สำหรับประเทศไทยนอกจากจะมีการนำเข้าวัคซีนจากประเทศจีน ยังจะมีวัคซีนที่ผลิตเองได้ในอนาคตอีก 3 แหล่ง คือ การจัดซื้อ การผลิตในโรงงานที่มีอยู่ และการวิจัยพัฒนา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, สวท, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า การจัดหาวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ล่าช้า และการจัดซื้อได้รับฟังคำแนะนำจากหลายฝ่ายก่อนขอความเห็นชอบจากครม. วัคซีนที่ บ.แอสตราเซนเนกา ร่วมมือกับ ม.ออกซ์ฟอร์ด มีเทคโนโลยีที่น่าจะเหมาะสมกับประเทศไทย และหากไทยได้เป็นฐานการผลิตจะเกิดประโยชน์กับประเทศในอาเซียน แต่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อตกลงของบริษัท ยืนยันว่า วัคซีนจะมาถึงไทยเมื่อใดไม่ใช่ปัญหาเพราะ

## ประเด็นข่าว

ระบบสาธารณสุขของไทยมีความเข้มแข็งสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้เป็นอย่างดี พร้อมย้ำว่า วัคซีน 63 ล้านโดส เพียงพอต่อคนไทยและมีการวางแผนบริหารจัดการวัคซีนอย่างเป็นระบบ และเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยสำหรับคนไทยแน่นอน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผจก, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, nationtv, thebangkokinsight, innnews, mangozero, bangkokbiznews, js100, sanook)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ นายศุภชัย ใจสมุทร สส.พรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวว่า ประเทศไทยได้สั่งจองวัคซีนไว้ 63 ล้านโดส เป้าหมายให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ วางแผนการฉีดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและสามารถทำให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้

-ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ยืนยันว่า คกก.วัคซีนแห่งชาติ มอบหมายให้สถาบันฯ เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามข้อมูลและวางแผนจัดหาวัคซีนตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย. 2563 ใน 3 ช่องทาง คือ 1.การสนับสนุนการวิจัยในประเทศ 2.การแสวงหาความร่วมมือเพื่อวิจัยพัฒนาต่างประเทศ และ 3.การติดตามการวิจัย การพัฒนาการผลิตเพื่อจัดหาวัคซีนโดยตรงจากริษัท ทั้ง 3 ช่องทางเริ่มพร้อมกันตั้งแต่ เม.ย. ทั้งนี้ แอสตราเซนecaเป็นผู้เลือกสยามไบโอไซเอนซ์ เนื่องจากมีความเหมาะสมในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิต และการเจรจาจองซื้อวัคซีนกับแอสตราเซนecaต่างจากบริษัทอื่น เพราะไทยจะได้รับศักยภาพผลิตวัคซีนระดับโลกไว้ในประเทศ รวมทั้งค่าจองของแอสตราเซนecaเป็นส่วนหนึ่งของราคาวัคซีน แต่การจองกับโคแวกซ์ต้องเสีย UPFRONT PAYMENT เป็นค่าบริการจัดการ ส่วนค่าวัคซีนต้องรอว่าจะได้วัคซีนของบริษัทใดและต้องจ่ายตามราคาที่ผู้ผลิตกำหนด ทั้งนี้ ราคาวัคซีนของแอสตราเซนecaที่ระบุว่าไทยซื้อ 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสแพงกว่าประเทศอื่น ความจริงคือ ราคาอ้างอิงในเว็บไซต์ยูนิเซฟบางแหล่งเป็นราคาที่ไมรวมเงินสนับสนุนวิจัยที่มีการสนับสนุนไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ แต่ละแหล่งผลิต ราคาต้นทุนวัตถุดิบแตกต่างกันตามช่วงเวลา ซึ่งวัคซีนจากแอสตราเซนecaอยู่บนหลักการไม่มีกำไรไม่มีขาดทุน และมีความเท่าเทียมกับวัคซีนยี่ห้ออื่น ส่วนประเด็นบริษัทวัคซีนของอินเดียเสนอขายวัคซีนของแอสตราเซนecaให้ไทย เป็นข่าวเท็จ ความจริง คือ เป็นการเสนอความร่วมมือวิจัยกับอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้ว ยืนยันว่าไทยมีศักยภาพและไม่จำเป็นต้องมีวัคซีนจากหลายบริษัท แต่ขอให้มีมากพอกับจำนวนคนในประเทศ สำหรับการฉีดให้กับผู้สูงอายุ ยึดตามหลักของWHO ที่มีผลวิจัยยืนยันว่าวัคซีนแอสตราเซนecaเหมาะกับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงนโยบายการกระจายวัคซีนว่า เฟสแรกจะฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง อาทิ กทม. ปริมณฑล และสมุทรสาคร รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านมา การใช้วัคซีนของแอสตราเซนecaไม่เคยมีผู้เสียชีวิต หากได้วัคซีนตามแผน จะฉีด 10 ล้านโดสต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ มิ.ย. เป็นต้นไป ทำให้ภูมิคุ้มกันของประเทศครบถ้วนภายในปี 2564 โดยมี คกก. ดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเก็บ กระจาย จัดฉีด ติดตามผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน และซักซ้อมการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีพบการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต จะมีการเยียวยาตาม ม. 41 ของสปสข.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, mcot, prachathai

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงภายหลังฟัง สธ.ชี้แจงเกี่ยวกับศักยภาพในการฉีดวัคซีน 10 ล้านโดสต่อเดือน ว่า ต้องติดตามวัคซีนจะมาทันหรือไม่ ซึ่งนายอนุทินยังไม่ตอบคำถามเรื่องมั่นใจได้อย่างไรว่าแอสตราเซนecaจะไม่มีปัญหาการผลิตและส่งมอบ ส่วนเอกสารที่ชี้แจงว่าแอสตราเลือกไทยเป็นฮับในการผลิตวัคซีน เพิ่งมาที่สธ.ก่อนอภิปราย 1 วัน และระบุเพียงว่ากระบวนการประเมินสยามไบโอไซเอนซ์เริ่มต้นเมื่อไตรมาสที่ 2 ปี 2020 แต่ไม่มีผลการประเมินหรือสรุปว่าจะมีการเลือกเมื่อใด รวมทั้งยังไม่มีชี้แจงว่ามีมาตรการแต่งตั้งสธ.ไปร่วมเจรจาหรือไม่ และไม่พบว่าเงื่อนไขการสั่งซื้อวัคซีน 26 ล้านโดส เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แอสตราฯ ตัดสินใจเลือกประเทศไทย และเงิน 600 ล้านบาทที่รัฐบาลไทยสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจหรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** เพชบุรีกษัตริย์

-นายธนธร จีรุงเรืองกิจ โฆษกเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 2 ระดับกรณีสส.วิโรจน์ อภิปรายเรื่องการจัดการวัคซีนโควิด 19 มีประเด็นที่น่าสนใจคือ 1.น้ำยา RT-PCR ก่อนหน้ามีการประชาสัมพันธ์ว่าสยามไบโอไซเอนซ์เป็นผู้ผลิตได้เพียงบริษัทเดียว ซึ่งสส.วิโรจน์ อ้างอิงรายงานการประชุม กมธ.สาธารณสุข วันที่ 4 ก.พ. ว่า น้ำยา RT-PCR ของสยามไบโอไซเอนซ์ไม่ผ่านการประเมินของอย. จึงไม่มีการนำมาใช้เชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน ทำให้มีคำถามว่าทำไมรัฐบาลถึงได้เชื่อมั่นว่าที่แอสตราเซนeca จ้างให้สยามไบโอไซเอนซ์ผลิตวัคซีนจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น 2.ประเด็น No profit No loss เป็นหลักการที่แอสตราเซนecานำมาใช้ในการผลิตวัคซีนแจกจ่ายทั่วโลก แต่มีเงื่อนไขว่าจะใช้ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 เท่านั้น หลังการแพร่ระบาดหมดไปวัคซีนจะถูกนำมาใช้เชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่เห็นหลักการนี้ในสัญญาจัดซื้อวัคซีนระหว่างรัฐบาลกับสยามไบโอไซเอนซ์ และ สัญญาระหว่างแอสตราเซนecaกับสยามไบโอไซเอนซ์ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยสัญญาเพื่อความชัดเจน

-สำหรับการแถลงข่าวของ สธ. 1.เห็นด้วยและสนับสนุนกับแนวทางการฉีดวัคซีนตามแผนการฉีดที่ได้ระบุไว้ แต่แผนการจัดหาวัคซีนยังไม่มีชัดเจนว่าจะได้ตามสัญญาหรือไม่ และสงสัยที่มาของวัคซีน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจาก 5 ล้านเป็น 10 ล้านโดสในช่วงเวลาแค่สัปดาห์เดียว และต้องการทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนแต่ละล็อตว่า ซึ่งสธ.ระบุว่ามีการเก็บทั้งแบบกระดาษและดิจิทัล ซึ่งมีความกังวลเรื่องระบบการสอบทานผู้ฉีดวัคซีนทั้งประเทศจะสมบูรณ์ได้ก่อนเดือนมิ.ย.หรือไม่ 2.ยืนยันว่ารัฐบาลผิดพลาดเรื่องการฉีดวัคซีนช้า เป็นเพราะรัฐบาลประมาท ผิดความหวังไว้ที่บริษัทเดียวมากเกินไป ถ้าหากเริ่มเจรจากับบริษัทอื่นตั้งแต่ไตรมาส 2 และ 3 ของปีที่แล้ว ขณะที่ประเทศไทยคงจะได้ฉีดวัคซีนแล้ว

**2.อิสราเอลให้หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด 19**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแชนนัล, tnnthailand

-สธ.อิสราเอล รายงานพบทารกในครรภ์เสียชีวิตจากโควิดเป็นรายแรกของประเทศ แพทย์ระบุว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดจากการที่มารดาติดเชื้อไวรัสและส่งต่อทารกในครรภ์ผ่านทางรก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าไวรัสสามารถคร่าชีวิตเด็กในครรภ์ได้ เนื่องจากเพิ่งเกิดขึ้นเพียง 1 รายในอิสราเอล และเพียงไม่กี่รายทั่วโลก สธ.อิสราเอลออกคำแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 เช่นเดียวกับ CDC สหรัฐฯ ที่ระบุว่าหญิง

## ประเด็นข่าว

ตั้งครรกรรมควรได้รับอนุญาตให้ฉีดวัคซีน เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยหนักหรือเสียชีวิต

### 3. คลัสเตอร์ จ.ปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด

-ปทุมธานี สสจ.รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย เป็นการค้นหาเชิงรุก 42 ราย แบ่งเป็น คนไทย 23 ราย แรงงานข้ามชาติ 19 ราย และจากรพ. 8 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด ส่วนการค้นหาเชิงรุก 3,356 ราย พบผู้ติดเชื้อสะสม 293 ราย ทำให้ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ ใน อ.เมืองปทุมธานี อ.ธัญบุรี อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว อ.ลำลูกกา รวม 385 ราย

-นครราชสีมา สั่งปิด 2 หมู่บ้าน อ.เสิงสาง 14 วัน หลังพบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 2 ราย เป็นบิดาและพี่สาวของด.ช.วัย 7 ขวบ เดินทางจากปทุมธานีมาร่วมงานศพญาติที่บ้านหนองบัวแดง

-อ่างทอง เปิดโหมไลน์ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 24 ปี ชาวป่าโมก ขับรถพาแม่และป้าไปขายของที่ตลาดพรพัฒน์ เจ้าตัวทำงานที่อยุธยา ก่อนไปตรวจโควิดจนทราบผลว่าติดเชื้อ โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย อยู่ระหว่างรอผล

-สระบุรี ผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย เพศหญิง อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เดินทางมาพักกับสามีที่ ต.บ้านยาง อ.เสนาให้ อาชีพค้าขายปลาสดในตลาดพรพัฒน์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.สสจ.ปทุมธานี กล่าวถึงกรณีมีการส่งต่อข้อความทางโซเชียลมีเดีย ว่าสถานการณ์การระบาดใน จ.ปทุมธานี รุนแรงขึ้น มีการติดเชื้อในกลุ่มนักเรียน จนต้องปิดโรงเรียนหลายแห่ง ขอยืนยันว่า การควบคุมการระบาดทำได้ค่อนข้างดี ยังอยู่ที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ ไม่มีรายงานพบเด็กนักเรียนติดเชื้อจนต้องปิดโรงเรียน ส่วนที่ปิดโรงเรียนหลายแห่งรอบพื้นที่เพราะต้องตัดวงจรการระบาด

### 4. อดีตนายกา โปสต์ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ springnews

-นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกา แพร่โพสต์ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับนโยบายฉีดวัคซีนให้ประชาชนและผู้อาศัยทุกคน ส่วนตนเองป่วย COVID-19 ตั้งแต่ ส.ค.ปีที่แล้ว หลังหายป่วยมีภูมิคุ้มกันในระดับสูงจนไม่ต้องฉีดวัคซีน โดยรัฐบาลใช้วัคซีนซิโนฟาร์มของจีน ซึ่งมีประสิทธิผล 86% และวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ของสหรัฐ-เยอรมนี ซึ่งมีประสิทธิผล 95% พร้อมเปิดโอกาสให้มีการใช้วัคซีนสปุตนิกของรัสเซียในกรณีฉุกเฉิน และกำลังเริ่มทดลองใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกา-ม.ออกซ์ฟอร์ด ซึ่งผลิตจากอินเดียด้วย ถือเป็นประเทศที่จัดสรรวัคซีนให้ประชากรและผู้อยู่อาศัยในอัตราสูงสุด เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่ให้ความสำคัญอย่างสมดุลต่อการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ

### 5. โควิดซ้ำเติมชีวิตหญิงกลางคืน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-สำนักข่าว Voice of America เสนอรายงานพิเศษ Economic Hardship, Coronavirus Push Thailand's Single Mothers to Make Tough Choices ว่าด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ประเทศไทยต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ ปิดสถานที่ต่างๆ ประกอบกับมาตรการเยียวยาที่ไม่ทั่วถึง ทำให้กลุ่มผู้หญิงที่จำนวนมากเป็นเสาหลักของครอบครัวได้รับผลกระทบ

### 6. เสนอเอกชนจัดซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกลุ่มสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอให้รัฐปรับแผนแจกจ่ายวัคซีนโควิดเพื่อฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยให้อปท.มีส่วนร่วมจัดซื้อวัคซีนฉีดให้คนในพื้นที่ โดยนำเงินมาให้สธ.จัดซื้อวัคซีน

### 7. รีวิวที่ร.กักตัวทางเลือกสภาพแยء

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด

-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม กล่าวถึงกรณีผู้มาจากต่างประเทศกักตัวในโรงแรมดังที่พัทยาเขียนรีวิวกว่าที่พักและอาหารแย่มาก ทำให้โรงแรมจะฟ้องผู้รีวิว ว่า สถานที่กักตัวทั้ง 25 แห่ง ได้รับการดูแลจากกรมควบคุมโรค มีแพทย์และจิตแพทย์ประจำทุกแห่ง ด้านความปลอดภัย มีทหารทุกเหล่าทัพและตำรวจดูแล ส่วนเรื่องอาหาร ยืนยันว่ามีมาตรฐาน 3 ส่วน 1.ด้านคุณภาพ 2.ปริมาณ และ 3.สุขอนามัย สำหรับบริการบริการ เป็นเรื่องที่โรงแรมรับผิดชอบแต่คงไม่สามารถเหมือนโรงแรมปกติได้ เนื่องจากผู้กักตัวต้องอยู่ในห้องตลอด 24 ชม. ในระยะเวลา 14 วัน

### 8. ไวรัสกลายพันธุ์ในออสเตรเลีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย พบไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ ชื่อ B.1.525 ในนักเดินทางจากต่างประเทศ 2 คน ที่ได้รับการกักตัวอยู่ในศูนย์กักบริเวณเมืองบริสเบน อาจมีคุณสมบัติต้านทานภูมิคุ้มกันของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน ด้าน สธ.ออสเตรเลีย ยอมรับว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับเชื้อกลายพันธุ์แล้ว แต่ยังไม่มีความรู้หรือหลักฐานว่าเชื้อระบาดง่ายกว่าเดิม พร้อมปฏิเสธว่ารัฐบาลปิดข่าวเนื่องจากกลัวมีผลกระทบต่อกรณีวัคซีนทั่วประเทศในวันที่ 22 ก.พ.นี้

### 9. แรงงานพม่าไม่ตรวจโควิดพักในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บ้านเมือง

-ชาวบ้านอาพัต ม.4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง พบแรงงานชาวพม่า 18 คน เข้าบ้านพักในหมู่บ้านเพื่อรอทำงานในแคมป์คนงานก่อสร้างชลประทานในพื้นที่ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่

## ประเด็นข่าว

สาธารณสุข ได้ตรวจวัดอุณหภูมิและสอบถามประวัติ พบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากเขตลาดกระบัง กทม. โดยรถบรรทุก 6 ล้อ มีนายหน้าใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นผู้นำมา มีหนึ่งคนทางถูกต้องแต่การเดินทางเคลื่อนย้ายเข้า จ.พัทลุง ยังไม่ได้ตรวจเชื้อโควิด 19 ก่อนออกเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง และผิดประกาศจังหวัดฉบับที่ 19 จึงกักตัวไว้ที่บ้านหลังดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าสอบสวนโรคอีกครั้ง

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่น่าสนใจ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, xinhuathai, bbc)

-WHO ระบุ ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกลดลง 16% ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 ผู้เสียชีวิตลดลง 10% จากสัปดาห์ก่อน แสดงให้เห็นว่ามาตรการด้านสาธารณสุขใช้ได้ผล... **อียู** ระดมสมองศึกษาวิจัยเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 กลายพันธุ์ทั้งหมด เป้าหมายพัฒนาวัคซีนต้านโควิดที่สามารถรับมือกับโควิด กลายพันธุ์ในอนาคต... **ญี่ปุ่น** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว... **อังกฤษ** เตรียมทดลองให้เชื้อไวรัสโรคโควิด 19 ในร่างกายมนุษย์ เพื่อศึกษาว่าร่างกายต้องได้รับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยที่สุดเท่าใดจึงทำให้ติดโรค... **อินโดนีเซีย** เริ่มฉีดวัคซีนโควิดระยะสอง ในกลุ่มลูกจ้างพนักงานเอกชน ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป พ่อค้าแม่ค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง... **สหรัฐฯ** องค์กรสื่ออเมริกาใต้เรียกร้องให้สื่อมวลชนอยู่ในกลุ่มฉีดวัคซีน COVID-19 ลำดับต้น... **เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยโควิดสูงสุดในรอบเกือบ 40 วัน เตรียมใช้มาตรการเข้มงวดอีกครั้งก่อนเริ่มโครงการฉีดวัคซีน 26 ก.พ.นี้... **มาเลเซีย** ขยายมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 ปลายเดือน ขณะที่ยารักษาโควิด 19 ของบริษัท Celltrion ชื่อว่า CT-P59 อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิก ระยะที่ 2 จะดำเนินการในโรมาเนีย คาดใช้เวลาประมาณ 1 เดือนสำหรับขั้นตอนสุดท้ายเพื่อขออนุมัติการผลิต และช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2021 เกาหลีใต้อาจเป็นประเทศแรกที่ปลอดเชื้อโควิด... **ไต้หวัน** เจรจาจัดซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ล้มเหลว คาดว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากแรงกดดันทางการเมืองจากทางการเงิน... **มองโกเลีย** เริ่มฉีดวัคซีนสัปดาห์หน้า...

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 110,402,223 ราย ผู้เสียชีวิต 2,439,030 ราย รักษาหาย 85,299,497 ราย

## ประเด็นข่าว

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**กัญชาทางการแพทย์**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน คอลัมน์ SMEs) เว็บไซต์ sanook

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จนถึงวันนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดยื่นขอผลิตยาแผนไทยทั้ง 5 ตำรับ ได้แก่ ยาสุขไสยาสน์ ยาแก่นอนไม่หลับ/ยาแก้ไขผอมเหลือง ยาแก้ลมแก้เส้น ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง และยาแก้โรคจิต ที่ผ่านมามีเพียงหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยฯ อภ. หรือรพ.ของรัฐเท่านั้นที่ผลิตได้ จึงต้องใช้เวลาภาคเอกชนที่มีโรงงานผลิตยาแผนโบราณเตรียมตัวยื่นเอกสารขออนุญาตกับ ออย. ทั้งนี้การนำกัญชามาปรุงประกอบอาหารในเมนูต่างๆ ผู้ปรุงหรือผู้ประกอบการสามารถนำส่วนของใบ กิ่ง ก้านของกัญชามาปรุงประกอบอาหารได้เลย แต่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้วัตถุดิบกัญชาที่มาจากแหล่งปลูกที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

**ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, ทวีช่อง 5

-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รพ.ชส. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน “เล่นเปลี่ยนโลก” ว่า ชส. ได้ประกาศนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี 2564 เพื่อสื่อสาร สร้างกระแสความร่วมมือพัฒนาทักษะผู้อำนวยความสะดวก (Play Worker) และสร้างพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกที่เหมาะสมตามบริบท เอื้อให้เด็กได้เล่นอย่างเต็มศักยภาพครอบคลุมทุกตำบลทั้ง 3 บริบท ได้แก่ บ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้อำนวยความสะดวก (Play Worker) ให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ ขณะนี้ได้พัฒนา ครู ก ในระดับเขตสุขภาพ เพื่อนำไปขยายผลต่อไปในพื้นที่ โดยในปี 2564 มีเป้าหมายครอบคลุมทุกจังหวัด

**โรครักษาในวัยเด็ก**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรครักษาในวัยเด็ก เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะย่นคล้ายคนแก่ อาการเป็นได้ทุกที่ สาเหตุเกิดจากพันธุกรรมที่เกิดความผิดปกติของเนื้อเยื่อยึดหยุ่นในผิวหนังชั้นหนังแท้ พบได้หนึ่งในล้านของประชากรทั่วไป อาการทางระบบอื่นขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและระดับความรุนแรงแต่ละราย ไม่จำเป็นต้องพบทุกราย ได้แก่ มีอาการสายตาสั้นและตาเหล่ ลิ้นหัวใจตีบ หัวใจโต เกิดภาวะถุงลมโป่งพอง เกิดกระเปาะลำไส้ เกิดกระเปาะกระเพาะปัสสาวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หน้าอกยุบตัวหรือโป่งขึ้น มีการพัฒนาการล่าช้า ทรงตัวผิดปกติและเดินเซ เป็นต้น ยังไม่มีการรักษาเฉพาะ เน้นการบรรเทาภาวะแทรกซ้อน การรักษาทางผิวหนังโดยการฉีดโบทูลินัมที่ออกซิน การผ่าตัดเอาผิวหนังที่หย่อนยานออก

**กรมอนามัยชวนเด็กแปร่งฟัน 2 นาที**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, โลกวันนี้, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ChiangmaiNews, workpointtoday, Bangkoktoday)

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ "ขยับแปร่ง 2 นาที" ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่แปร่งฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ควรขยับแปร่งให้นาน 2 นาที เพื่อให้แปร่งฟันได้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ ทุกด้าน และเป็นการใช้เวลาฟลูออไรด์ในยาสีฟันจับกับผิวเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ อีกทั้งเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักแปร่งฟันตนเอง และเรียนรู้ว่าการแปร่งฟันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน ทำให้เคยชินกับการมีสภาพช่องปากสะอาด พัฒนาให้เป็นสุขนิสัย โดยผู้ใหญ่หรือครูผู้ดูแลเด็กควรตรวจความสะอาดหลังการแปร่งฟันด้วย

**อันตรายจากแมงลักแคปซูล**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่งโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, INN, newtv, mcot, thailandplus)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. ระบุ กรณีมีการโฆษณาอวดสรรพคุณผลิตภัณฑ์แมงลักแคปซูลผ่านทางออนไลน์ ระบุว่าช่วยลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วนแบบเร่งด่วน ตรวจสอบพบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. และเคยตรวจพบสารไซบูทรามินที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากได้รับในปริมาณมากอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาแหล่งลักลอบผลิตและจำหน่ายแล้ว เตือนผู้ที่อยากลดน้ำหนัก ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค ควบคุมอาหาร ร่วมกับออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

**เปลือกกุ้งติดหลอดอาหาร**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, TNN, newtv, kapook

-นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ให้ข้อมูลผู้ป่วยหญิง อายุ 60 ปี มารพ.ด้วยอาการเปลือกกุ้งแทงติดหลอดอาหาร ยิ่งกลืนอาหารยิ่งปวดมากขึ้น ญาตินำส่งรพ.สิชล แพทย์ส่องในลำคอไม่พบสิ่งแปลกปลอม เมื่อเอกซเรย์และส่องกล้องพบว่าเปลือกกุ้งขวางอยู่ที่หลอดอาหารส่วนบน จึงต้องผ่าตัดทันที เตือนหลีกเลี่ยงการกินกุ้งตัวโตทั้งเปลือก